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รายงานการรับฟัง พุธเช้า ข่าวสพฐ. 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ครั้งที่ 10  / 2560 
20  ธันวาคม  2560 เวลา  08.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสีชมภู ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายอ านาจ  บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
2. นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
3. นายสุนัด  บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
4. นายไท  พานนนท์ รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
5. นายชาญณรงค์  ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
6. นางนวลลออ  เงินเมย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางพนิตสิรี  แพ่งสภา ผอ.กลุ่มอ านวยการ  
8. นายพิน  สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ(แทน) 
9. นางรัศมี  สุวาชาติ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. นายมนตรี  ช่วยพยุง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
11. นางอารีย์  ค ามาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
12. นางสุพัตรา  คงศิริกร ผอ.ส่วนช่วยอ านวยการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางมาลี  ไกรพรศักดิ์  ค าเมือง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน      ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นายศักดา  มียศ  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
2.  นางวัชรินทร์  ชัยนอก  นักจัดการงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น. 

   นายอ านาจ  บุญทรง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมด้วยรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ร่วมรับฟังนโยบาย สพฐ. ผ่านระบบ VDO Conference 
ในรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ซึ่งจัดจังหวัดก าแพงเพชร  โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นประธาน ซึ่งมีนโยบายการศึกษาทีส าคัญ ดังนี้ 

1.  ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันศุกร์ที่ 15  ธันวาคม  2560  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวม
การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม  2560 เวลา 20.15 น. 
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สวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
สวัสดีครับ พ่อแม่พ่ีน้องชาวไทยที่รักทุกท่าน เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม ที่ผ่านมานี้ ผมได้มีโอกาสลงพ้ืนที่พบปะพ่ี

น้องประชาชนอีกครั้ง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เพ่ือรับฟังปัญหาจากประชาชนด้วยตนเอง ครั้งนี้ไปท่ี จ.กาฬสินธุ์ 
เนื่องจากต้องการจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วน กาฬสินธุ์นับว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้อยู่ใน
ระดับต่ า มีสัดส่วนผู้มีรายได้น้อยกว่าร้อยละ 32 มีผู้ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 300,000 คน 

ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สถาบันการศึกษา ซึ่งผมก็หวังว่า หากเราทุกคน
ร่วมมือกัน ด้วยความเข้าใจแล้ว เราก็จะมีอนาคตร่วมกันที่ดี โดยเราจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ก็เป็นไปตาม
ศาสตร์พระราชา และตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เคยมีพระมหากรุณาธิคุณกับชาวกาฬสินธุ์ในช่วงที่ผ่านมาแล้วพ่ีน้องประชาชนที่เคารพ 
ธนาคารโลกได้จัดท ารายงานแนวโน้มการเติบโต และมีส่วนร่วมของภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค ระยะยาว โดยระบุว่า 
ประเทศไทยมีพัฒนาการก้าวหน้าไปมาก กล่าวคือ มีประชากรที่เริ่มหลุดพ้นจากความยากจน และมีสัดส่วนของ
ประชากรที่ก้าวสู่รายได้ระดับปานกลางในสัดส่วนที่สูงขึ้น ที่ไม่มีผู้อยู่ในความยากจนตามเกณฑ์ของธนาคารโลกแล้ว 
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเที่เขาวิเคราะห์มา เราต้องดูในข้อเท็จจริงว่า เราจะท าให้ดีขึ้นได้อย่างไร ไม่ใช่เพียงพออยู่แค่นี้ไม่ได้ 
ธนาคารโลกเสนอว่า การที่จะลดระดับความยากจน และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน เพ่ือเข้าสู่การเป็นประเทศ
ที่มีรายได้ปานกลาง ให้ได้อย่างยั่งยืนนั้น ควรต้องท าตามมาตรการ 3 ด้าน พร้อมๆกันอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่  

1.การให้โอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาชน ผ่านการสร้างงานที่ให้รายได้สูงขึ้น และการเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึน้ 
         2.การสร้างความมั่นคงทางรายได้ ให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านการมีระบบการดูแล ด้านสังคม สาธารณสุข 
ประกันสังคม และการส่งเสริมการออม 
         3.การกระจายผลประโยชน์เศรษฐกิจ สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ผ่านการใช้เครื่องมือ เช่น ภาษี หรือเครื่องมือทาง
การเงิน เป็นต้น 
        ทั้งนี้ ข้อเสนอดังกล่าวนับว่า สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลนี้ ซึ่งเราก าลังด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยได้
บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 อีกด้วย 
จากการรายงานของธนาคารโลกดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นข้อมูลจากสายตาคนภายนอก ที่เขามองเราในมุมมองที่ดีข้ึน ผม
อยากให้พ่ีน้อง ประชาชนมั่นใจว่า สิ่งที่เราก าลังเดินหน้า ไม่ได้เป็นก้าวย่างที่ช้า แต่จะมั่นคง และอยู่ในทิศทางที่น่าจะ
ถูกต้องแล้ว ซึ่งต้องอาศัยความเพียร และความอดทน รัฐบาลไม่ได้พอใจเพียงเท่านี้ เนื่องจากมีปัญหาที่รอคอยการแก้ไข
อีกมาก โครงสร้างเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ในขณะที่หลายสิบปีที่ผ่านมา เราไม่ค่อยจะมีการลงทุนเพ่ืออนาคต 
อันที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการผลิตของประเทศมากนัก โดยเฉพาะภาคการเกษตร ก็ส่งผลให้ทุกวันนี้ การ
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กระจายรายได้ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไปได้ไม่ทั่วถึงขณะนี้เราได้จัดท าโมเดลในการลดความยากจนภายใน 2 
ปี อย่างแรก โดยใช้โมเดลของกาฬสินธุ์ Happiness 2019 เป็นแนวทางท่ีจะท าต่อไปทั้งประเทศ ก็จะเริ่มไปพร้อมๆกัน 
รายละเอียดตามหน้าจอ สรุปได้ดังนี้ มี 4 องค์ประกอบหลัก คือ 

 1.การค้นหาครัวเรือนยากจน โดยใช้เกณฑ์รายได้ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และการคัดเลือกโดย
ประชาคมระดับหมู่บ้าน 
          2.กลไกในการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาถึงระดับหมู่บ้าน เช่น ชุดกรรมการต าบล กรรมการหมู่บ้าน 
ตลาดชุมชน และกลุ่มองค์กรในหมู่บ้าน เป็นต้น 
          3.กิจกรรมการขับเคลื่อน อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลครัวเรือนเพ่ือจ าแนกสถานะ การส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสม เช่น การท าบัญชีครัวเรือน การท าแผนชีวิต การฝึกวิชาชีพ การอบรม และศูนย์
การเรียนรู้ เป็นต้น 
          4.การติดตามและประเมินผล จากคณะท างานระดับต่างๆ เพื่อจะพิจารณาส่งเสริมต่อเนื่อง หรือต่อยอดแล้วแต่
กรณี ซึ่งจะเป็นการให้รางวัล เชิดชูเกียรติส าหรับครัวเรือน กลุ่มอาชีพชุมชน ที่ประสบความส าเร็จด้วย 
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจเท่านั้นที่ประชาคมโลกให้การยอมรับว่าประเทศไทยของเรา ยัง
มีข่าวดีในเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ที่ล่าสุด คณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปอียู ได้เห็นชอบที่จะปรับ
ความสัมพันธ์ด้านการเมืองกับประเทศไทย ด้วยตระหนักถึงบทบาทความสัมพันธ์ของไทยในฐานะประเทศผู้ประสาน
การเจรจา และสนับสนุน การขยายความร่วมมือ ระหว่างเรากับอียู และอาเซียน ประสบความส าเร็จต่อทางการเมืองใน
ทุกระดับ ระหว่างเรากับอียู ก็จะกลับเข้ามาสู่ระดับปกติ 
             ทั้งนี้ ก็ยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ว่า เราอาจจะกลับมาเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างยุโรป - ไทย ก็
จะเป็นช่องทางหนึ่ง ในการที่จะขยายกลุ่มประเทศคู่ค้าออกไป และสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศของไทยให้เข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นอีกด้วยอย่างไรก็ตาม การที่ต่างประเทศได้ตระหนักถึงความตั้งใจนี้ ก็คงไม่เท่ากับท่ีพ่ีน้องประชาชนจะเปิดใจรับรู้ 
รับฟัง รับทราบ ในสิ่งที่รัฐบาลด าเนินการอยู่ ก็อยากให้มองเห็นในสิ่งที่ดีๆ และช่วยกันเสนอแนะต่อยอด ชี้ปัญหาและ
ช่องโหว่ ที่รัฐบาลจะช่วยด าเนินการได้ เพ่ือจะให้การเดินหน้าไปด้วยความราบรื่น เราต้องอาศัยความร่วมมือกัน ช่วยกัน
เสนอแนะ ช่วยกันติเพ่ือก่อ แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ 
              ทั้งนี้ เราสามารถท ากรอบใหญ่ได้มากพอสมควร โดยได้รับการยอมรับจากภายนอก เราอย่ามาท าลายความ
เชื่อมั่นเหล่านี้ ด้วยพวกเราเองเลย เราจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งภายในไปพร้อมๆ กันด้วย พ่ีน้องประชาชนที่รัก ใน
ปีหน้า 2561 ก็จะเป็นปีพิเศษ เป็นปีแห่งการเปิดกว้างทางโอกาส ส าหรับคนไทย และประเทศไทยที่จะกลับมารุ่งเรือง
อีกครั้ง เห็นได้จากการประชุมเวทีเอเปค และอาเซียนซัมมิต เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งการพัฒนาของ
บ้านเมืองเราไม่เพียงจะเชื่อมโยงกับอาเซียนเท่านั้น แต่ก็ได้ขยายตลาดทางโอกาสไปสู่อาเซียนบวก 3 บวก 6 และ บวก 
9 โดยมีอาเซียนอยู่ตรงกลาง กรอบความร่วมมือใหม่นี้ และประเทศของเราก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียนอีกชั้นหนึ่ง 
ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปีหน้าเป็นต้นไป ก็เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายที่ส าคัญมากส าหรับบ้านเมืองของเรา และทุกคน 
อยากจะบอกว่าโอกาสจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นเมื่อประตูแห่งโอกาสปิดตัวลง หากเราไม่ได้ท า
อะไรเลย เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ที่เราจะได้รับโอกาสที่ดีในลักษณะนี้อีก ก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกัน ร่วมมือกัน ที่ผ่านมา หากเราไม่มี
ความพร้อมในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทยให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มัวแต่ขัดแย้งกัน และมีปัญหาภายใน
กันเอง ไม่ให้ความส าคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศยิ่งไปกว่านั้นในเรื่องของการขัดแย้ง การ
แบ่งแยก การไม่มีเสถียรภาพ มันก็ท าให้ประเทศของเราไม่ต่างอะไรกับคนป่วย และเราไม่สามารถจะมีความพร้อมที่จะ
ไปแข่งขันกับใครได้ในโลกใบนี้อีกต่อไป เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เราไม่มีความมั่นคง ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก็ไม่
อาจจะสร้างความมั่งคั่งเกิดข้ึนมาได้ วันนี้เราต้องฟ้ืนฟูคนป่วยให้เป็นนักกีฬาด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับประเทศ ตั้งแต่ภาคการผลิต ทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และเงินทุน ท าให้สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าออกสู่ตลาดระดับโลก และตลาด
ออนไลน์ หรือ อีคอมเมิร์ซ ซึ่งต้องอาศัยพลังแห่งความร่วมมือจากกลไกลประชารัฐในทุกระดับตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
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สิ่งเหล่านี้เราไม่อาจจะรอรีได้ ส าคัญกว่าอย่างอ่ืน เพราะทุกประเทศ ต่างก็มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และต่อเนื่อง เรา
ต้องเร่งขจัดอุปสรรคภายในให้หมดสิ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับปรุงกฎหมายที่ยังไม่มทันสมัย 
ไม่เป็นสากล และที่ส าคัญที่สุด ก็คือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกระบบ เป็นต้นพ่ีน้องประชาชนที่รัก ส าหรับ
ดัชนีรายได้เกษตรกรปี 2560 มีทิศทางที่แจ่มใส โดยขยายตัวเพ่ิมข้ึน ราวร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปี 2559 จาก
ผลผลิตสินค้าเกษตรขยายตัว อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน สับปะรดโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
ผลไม้ต่างๆ และกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง เป็นต้นโดยยางพารา กับเรื่องปาล์มน้ ามัน ก็ก าลังจะแก้ปัญหา เนื่องจากปริมาณเรามี
จ านวนมาก และราคาผลผลิตก็ตกต่ า อันนี้เราก็ก าลังด าเนินการอยู่ ก็ขอให้พี่น้องใจเย็น ผมเข้าใจความเดือดร้อน แต่
ต้องหาวิธีการแก้ท่ีเหมาะสมอีกประการก็สืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการน้ า ที่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล ในช่วงปีที่
ผ่านมา เราก็ค่อยท าไปเรื่อยๆ ในเรื่องของการจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า และด าเนินการมาเป็นระยะ ตามงบประมาณ
ที่มีอยู่ ก็สามารถท าให้ทุกภูมิภาคของประเทศ ได้สามารถท าการเพาะปลูกได้เพ่ิมขึ้น และยังมีน้ าต้นทุนเหลือเพียงพอ
ส าหรับท าการเกษตรฤดูแล้วปี 2561 อย่างไรก็ตาม ก็คงต้องใช้อย่างประหยัดในเรื่องของการท านา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การท านาปรังส่วนหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรปี 2560 ก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกับปี 2559 หากจะพิจารณาให้ดีแล้วก็จะ
เห็นว่าส่วนใหญ่ หรือกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้น ส าหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ก็คือการลงทุน
เพ่ืออนาคต ไม่ใช่การสร้างหนี้ที่เกิดจากการไร้วินัยการออม หรือฟุ่มเฟือย จากการสร้างดีมานด์เทียม แต่เป็นการ
ด าเนินงานที่มีแผนงานทั้งในการผลิตและการเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอการจ าหน่าย ทั้งนี้ หนี้สินดังกล่าวก็สอดคล้องกับ
ทิศทางการขยายตัวภาคเกษตรโดยรวม และสอดรับกับรายได้ทางการเกษตรของครัวเรือนปี 2560 ที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้ ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจ าเดือนตุลาคม ปี 2560 ประเมินว่าเศรษฐกิจภูมิภาคของไทยจะขยายตัว
ต่อเนื่องในหลายภูมิภาค เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่หนี้ครัวเรือนของไทยก็มีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่องรัฐบาลมีอีกหลายมาตรการที่ต้องการจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่พ่ีน้องเกษตรกร ขอเพียงรับฟัง ท าความเข้าใจ 
อย่าบิดเบือน แล้วก็ร่วมมือกับรัฐบาล ทุกอย่างมันก็ค่อยๆ ดีขึ้นเอง วันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เขาคัดกรองมา ที่เขาพิจารณามา
ด้วยทางวิชาการ ในส่วนของการปฏิบัติรัฐบาลก็ติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ข้างล่าง ก็จะเห็นว่าเราก็มีหลายแพคเกจ
ออกมาในขณะนี้ เช่น 

1. แพคเกจช่วยหนี้เกษตรกร ก็จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินพร้อมกับฟ้ืนฟูอาชีพการเกษตร ในรูปแบบ
เฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคล ครัวเรือน ด้วยการท าแผนฟื้นฟู การประกอบการอาชีพรายบุคคล อยู่ในแผนมาตรการแก้
หนี้สินเกษตรกรทุกสาขา ซึ่งจะมีทีมงานลงพ้ืนที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้ฟื้นฟูหนี้สิน บรรเทาความเดือดร้อน 
เพ่ือจะให้หลุดพ้นภาระหนี้เดิม ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ มันพันกันไปพันกันมามาโดยตลอด 
        2. การท าไซโล/ยุ้งฉาง เพื่อเก็บผลผลิตทางการเกษตร ส าหรับชะลอสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดไม่ให้คับค่ัง 
เพราะว่าบางทีมันออกมาสู่ตลาดพร้อมกันจนราคาตกต่ า อาจจะต้องมีไซโลเก็บไว้เพื่อทยอยออกมาได้ คล้ายกับหลักการ
แก้มลิง ที่เอาน้ าไปพักไว้ก่อน ตามพระราชด ารัสในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้วค่อยๆ ปล่อยออกมาตามความต้องการแท้จริง
ของตลาดปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ าในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพ่ือจะช่วยเหลือ
เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560 - /2561 ซึ่งก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่
ผ่านมา มีวงเงินกว่า 87,000 ล้านบาท เรามีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว โดยดูดซับข้าวจากระบบได้ราว 
12.5 ล้านตัน ประกอบด้วย 3 โครงการ กคื็อ 
- โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าว เป็นการมอบสินเชื่อแก่ชาวนาในสัดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด ผ่าน อคส. มีการ
จ่ายค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว 1,200 บาทต่อไร่ แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ รวมทั้งมีค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก
ในยุ้งฉางอีก 1,500 บาทต่อตัน 
- โครงการให้สินเชื่อกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชน ส าหรับรวบรวมข้าวจากชาวนาและน าไปแปรรูป 
ในอัตรา 12,000 บาทต่อตัน ส่วนรัฐบาลก็จะชดเชยดอกเบี้ยอีกส่วนหนึ่ง 
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- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีข้าว ในร้อยละ 3 เพ่ือรวบรวมข้าวจากเกษตรกร เพื่อเก็บไว้ในสตอก 2-6 เดือน  
3. การส่งเสริมให้รวมกลุ่มในวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ เกษตรแปลงใหญ่ที่เข้มแข็ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้าง
เกษตรกรรมของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีเกษตรกรรายย่อยมาก รวมกลุ่มกันไม่ได้ ท าให้การบริหารจัดการยาก การ
ใช้งบประมาณก็เป็นเบี้ยหัวแตก ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยรัฐบาลก็จะสนับสนุนการเรียนรู้ การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้า
การเกษตร 800 กว่าแห่ง กับอีก 10,000 เครือข่ายสาขาทั่วประเทศ เข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ใช้การ
รวมกลุ่มเป็นพลังขับเคลื่อน น าการบริหารจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประยุกต์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
ทั้งนี้ ก็เพ่ือให้การบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภท ทั้งการเพาะปลูก ประมง ปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพ 
มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มีการส่งเสริมโซนนิ่งแบบ agri-map เข้าไป
ช่วย ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน ท าเกษตรทฤษฎีใหม่ ควบคู่ไปกับการท าเกษตรสมัยใหม่ เพ่ือ
จะสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยง จากภาวะของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ หลังจากนี้
ก็เป็นเรื่องของการปลูกพืชหลังนาด้วย การเลี้ยงสัตว์ 
4. การสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างครบวงจร 
จากที่กล่าวมาแล้วก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลได้ติดตามปัญหาพ่ีน้องเกษตรกรทุกกลุ่มด้วยความเป็นห่วงเสมอ ไม่ได้นิ่งเฉย มี
การปรับแผน มีการคิดหามาตรการต่างๆ ตลอดมาในทุกพืช พืชทุกชนิด ไม่ได้ทอดทิ้ง มีความห่วงใยเสมอ ผมก็อยากให้
ก าชับให้ทุกหน่วยงาน ข้าราชการที่เก่ียวข้อง ติดตามข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้า และปฏิบัติงานให้สมบูรณ์ครบถ้วน มี
ความเข้าใจ และสามารถท าความเข้าใจกับประชาชนได้ แก้ปัญหาได้ ให้ทันต่อสถานการณ์ ถ้าท่านแก้ไม่ได้ ก็แจ้งขึ้นมา
ให้หน่วยงานเหนือของท่านเขาแก้ขึ้นมา ถ้าแก้ไม่ได้อีก รัฐบาลก็จะแก้ให้ แต่ผมคิดว่าหลายๆ ปัญหามันแก้ได้บ้าง ดังนั้น
เราต้องท างานเชิงรุก ท างานด้วยข้อมูล ท างานด้วยความรู้ทางวิชาการ ความรู้ในการบริหาร ด้วยการเข้าหาประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย ลงพ้ืนที่บ่อยๆ ผมก็จะขอดูการเยี่ยมลงพ้ืนที่ของทุกกระทรวงต่อไปนี้ 
ส่วนพี่น้องเกษตรกรเองก็ขอให้ติดตามข่าวสารในทุกช่องทางที่เรามีอยู่ด้วย ทางมือถือ วิทยุ โทรทัศน์ หรือจะพูดคุยกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐได้โดยตรง อาจจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง ก็ขอให้ใช้กลไกของชุมชน ท้องถิ่น ในการกระจายข่าวสาร อาทิ วิทยุ
ชุมชน หอกระจายข่าว ให้ได้รับรู้โดยทั่วกัน 
ส าหรับข้าราชการ เวลาประชุม ตรวจงานต่างๆ ขอให้พักโรงแรมในพ้ืนที่ที่ค่อนข้างจะมีคนไปพักน้อย ภาคใต้ก็
เช่นเดียวกัน ขอให้ไปประชุมนอกสถานที่บ้าง ในพ้ืนที่ที่จะท าให้เกิดการสร้างรายได้ และจ้างงาน ท าให้บ้านเมืองมี
ชีวิตชีวาขึ้น อันนี้ก็สามารถท าได้ นี่ผมกล่าวถึงว่าถ้าต้องไปตรวจงานอยู่แล้ว ก็ไปใช้บริการเขาด้วย 
พ่ีน้องประชาชนที่รักครับ ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเกษตรกรรม สิ่งหนึ่งที่จะอยู่คู่กับสังคมของเราก็คือ ตลาด ซึ่งเป็น
ปลายทางของวงจรเกษตรกรรม ตลาดคลองผดุงฯ ที่ผมริเริ่มข้ึนมาหลายปีมานี้ เป็นมากกว่าตลาดสดทั่วไป แล้วก็เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า จับคู่ธุรกิจ กิจกรรมชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นไปด้วยในตัว ปัจจุบันด าเนินการมาแล้ว 
31 ครั้ง มียอดผู้ประกอบการกว่า 7,800 ราย มีผู้เข้าชมตลาดและร่วมกิจกรรมประมาณ 3,800,000 คน มียอดการ
จ าหน่ายและสั่งซื้อสินค้ามากกว่า 1,900 ล้านบาท โดยจะปิดตลาดลงในปีนี้ เป็นครั้งสุดท้าย ภายใต้ชื่องาน "สุดยอด 
SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560" ระหว่างวันที่ 12 - 27 ธันวาคมนี้ 
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ขยายผลส าเร็จดังกล่าวไปสู่ตลาดประชารัฐ ซึ่้งได้เปิดตลาดพร้อมกันทั่วประเทศเม่ือวันที่ 5 
ธันวาคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นมากกว่า 120,000 ราย ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้ค้าในชุมชน ผู้ค้าหาบเร่แผง
ลอย เกษตรกร และผู้มีรายได้น้อย โดยน าสินค้าเกษตร ผัก ผลไม้ อาหารพร้อมรับประทาน รวมทั้งสินค้า OTOP และ 
CPOT สินค้าทางวัฒนธรรม เข้าไปจ าหน่ายในตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ของกรมการพัฒนาชุมชน และตลาดประชา
รัฐท้องถิ่นสุขใจ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ส าหรับผลการด าเนินงาน จากการเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกัน 6,520 แห่งทั่วประเทศ ในช่วงวันที่ 5-7 ธันวาคม ที่
ผ่านมา เป็นเวลา 3 วัน มียอดผู้ประกอบการรายใหม่เกือบ 48,000 ราย มีประชาชนชมงาน ร่วมกิจกรรม และ
อุดหนุนสินค้า เกือบ 500,000 คน รวมมูลค่าการค้าขายและสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ราว 69 ล้านบาท อีกทั้งเพ่ิม
มูลค่าการค้าขายให้กับผู้ประกอบการรายเดิมตลาดนั้นๆ ด้วย ก็มีอยู่แล้วเราก็เสริมเข้าไป ให้มันสะดวกขึ้น มากขึ้น 
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ประชาชน ผู้ค้า เข้าถึง ในหลายพื้นท่ีก็มีการจัดระเบียบไป วันนี้เราก็เอาเขากลับมา มาหาที่ค้าขายให้เขา 
เป็นสิ่งที่น่าดีใจนะครับ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการริเริ่มตลาดนี้ และผมก็ได้รับรายงานว่ามีบางตลาดมีการขยายผล
เชื่อมโยงกัน กับแผนพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น ตลาดน้ าวัดโตนด จ.นนทบุรี ได้ก่อตั้งจากเงินทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง เมื่อ 6 เดือนก่อน ปัจจุบันรวมกับโครงการตลาดประชารัฐของรัฐบาล ท าให้ร้านค้าที่เดิมมีเพียง 40 ร้าน เพ่ิมเป็น
กว่า 100 ร้าน มีประชาชนมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอย จนท ารายได้เพ่ิมจากปกติวันละ 40,000 บาท เป็น 
140,000 บาท 
นอกจากจะท าให้ชุมชนมีรายได้แล้ว ยังจะช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชนอย่างมากอีกด้วย ท าให้กลุ่มกรรมการวัดโตนด 
กลุ่มชุมชนตลาดน้ าวันโตนด ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวสวน ได้มารวมตัวกันช่วยบริหารจัดการตลาด และร่วมกัน
หารือ คิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ ให้มีการส่งเสริมใหม่ๆ เป็นการต่อยอด อาทิ การตักบาตรพระริมน้ า การแข่งเรือพาย 
และการแข่งอ่านสักวา เป็นต้น ในอนาคตต่อไปก็จะมีการน าเที่ยว ล่องเรือชมคลองอ้อมนนท์ มรดกโลกทางวิถีชีวิต
ดั้งเดิมริมน้ าอีกด้วย ก็ขอให้ทุกพ้ืนที่น าแนวทางเหล่านี้ไปขยายของตัวเอง 
สุดท้ายนี้ผมขอแนะน าอีก 2 กิจกรรมที่มีความส าคัญส าหรับสังคมเกษตรกรรมของเรา โดยเฉพาะชาวนา และสินค้า
ท่องเที่ยวของไทย อันได้แก่ 1. เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร ช่วงวันที่ 15-20 ธันวาคมนี้ นอกจากจะสามารถซ้ือหาข้าวไทยพันธุ์ต่างๆ จากเกษตรกรทั่วประเทศ
แล้ว ก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวข้าว และภูมิปัญญาวิถีชาวนา รวมทั้งเมนูอาหาร การใช้ประโยชน์จากข้าว 
และสินค้าแปรรูปจากข้าวอีกด้วย 
ข้าวอีกพันธุ์หนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้ว คือข้าวพันธุ์ กข 43 วันนี้ก็อยากให้ไปหาทานในท้องตลาด อาจจะหายากสักหน่อย
ในขณะนี้ เพราะเป็นล็อตแรกที่ออกมา เป็นข้าวที่เรามุ่งหวังจะให้เป็นข้าวสุขภาพ เพื่อจะช่วยผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน 
เพราะว่าเป็นข้าวที่ลดน้ าตาล ก็ขอให้ติดตามในเรื่องนี้ต่อไป 
และ 2. งาน OTOP CITY 2017 ของขวัญจากภูมิปัญญา ประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ระหว่างวันที่ 
17-25 ธันวาคมนี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  
สองงานนี้นอกจากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งการสืบสานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ภูมิปัญญาที่มากด้วยคุณภาพ จากฝีมือคนไทย จากรุ่นสู่รุ่น ก็ยังจะเป็นโอกาสให้พ่ีน้องประชาชนได้เลือกสรรของขวัญส่ง
ท้ายปี เพื่อจะมอบให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนฝูง ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพราะฉะนั้นช่ววนี้ผม
อยากให้คนไทยทุกคนเป็นคนไทย 4.0 คือคนไทยที่ใช้ปัญญา ในการจะประดิษฐ์ ในการจะสร้างสรรค์ ในการที่จะคิด
อะไรใหม่ๆ ออกมา แค่นั้นก็เป็น 4.0 แล้ว อีกเรื่องหนึ่งของเรื่อง 4.0 เรื่องอุตสาหกรรม นั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เรื่อง
เครื่องไม้เครื่องมือ เทคโนโลยีก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนมีกับตัวอยู่แล้วก็คือสติปัญญา 4.0 เอามาใช้ให้ได้
ทุกคน ต้องพัฒนาตนเอง ต้องเรียนรู้สังคม เรียนรู้สิ่งแวดล้อมตัวเอง ติดตามข่าวสารของราชการ ถ้าเราท าตัวเป็นอิสระ 
โดดเดี่ยว ไม่สนใจอะไรเลย มันก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมา ปัญญาก็ไม่ได้ใช้  
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2.  ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมคณะ ประชุม

รายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. สัญจร ที่  จังหวัดขอนแก่น 
3. เน้นย้ าระบบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ประกอบไปด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 

3.1  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 

  
3.2  ทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยี 
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3.3  ทักษะชีวิตและอาชีพ 

 
4.  ขอขอบคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ,2,3,4,5 และส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 และส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน
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ศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่  20  ธันวาคม  2560 นี้  ซึ่งวันนี้ ไม่ได้มีแต่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นที่จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ยังมีของภาคใต้ด้วยที่จัดงานในวันนี้ ซึ่งท่าน 
เลขากพฐ. จะไปเยี่ยมชมการจัดการศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ในวันที่  21  ธันวาคม  2560  และ
ขอขอบคุณจุดบริการการเดินทางร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ด้วย 

 
จุดบริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  จดุบริการภาคใต้

 
5. สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการสอบครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560  

วันที่ 16 ธันวาคม 2560 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารของ สพฐ. ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยม
สนามสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย กรณีที่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จัดสอบระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 
โดยแบ่งเป็น 3 ภาค คือ วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 สอบภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 
2560 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ ซึ่งจะใช้วิธีประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์ เพ่ือคัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมกับต าแหน่งครูผู้ช่วยในวิชาเอกต่าง ๆ จากนั้นจะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 
2560 ต่อไป ส าหรับส่วนกลางในเขตกรุงเทพมหานคร มีสนามสอบ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และ
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ โดยสนามสอบโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย มีผู้สมัครสอบทั้งหมด 621 คน มีต าแหน่งว่าง 
252 ต าแหน่ง จาก 31 วิชาเอก ขณะที่โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ จะเป็นการจัดสอบส าหรับส่วนการศึกษาพิเศษ มี
ผู้สมัครสอบจ านวน 522 คน มีต าแหน่งว่าง 199 ต าแหน่ง จาก 35 วิชาเอก ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศ มีผู้สมัคร
สอบทั้งสิ้น 19,201 คน มีต าแหน่งว่าง 4,680 ต าแหน่ง จาก 56 วิชาเอก ซึ่งได้จัดสนามสอบแข่งขันในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. กระจายกันไปทั้ง 18 เขตตรวจราชการทั่วประเทศ โดยในการสอบแข่งขันฯครั้งนี้ วิชาเอกท่ีมีผู้สมัครมากท่ีสุด 5 
อันดับ ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ 2. สังคมศึกษา 3. วิทยาศาสตร์ 4. ปฐมวัย 5. ภาษาอังกฤษ ขณะที่เขตที่มีผู้สมัครสอบ
มากที่สุด คือ เขต 14 ซึ่งมีสนามสอบในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจ านวน 
2,949 คน เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส าหรับมาตรการป้องกันการทุจริตการสอบ จะมีการก าหนดให้หน่วยรับ
สมัครกรอกเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้สมัครในโปรแกรมผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยของ สพฐ. เพื่อตรวจสอบ
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บุคคลที่สมัครสอบมากกว่า 1 แห่ง และแจ้งผู้ด าเนินการคัดเลือกให้เฝ้าระวังว่าบุคคลนั้นเข้าสอบข้อเขียนที่หน่วยสอบใด
และมีการเข้าสอบซ้ าซ้อนหรือไม่ จากนั้นจะมีการติดตามการคัดเลือกระหว่างสอบ โดยแต่งตั้งผู้แทน สพฐ. จาก
ส่วนกลางไปสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ร่วมกับประธาน Cluster หากพบเหตุการณ์ที่อาจสุ่มเสี่ยง หรือส่อไปในทางไม่
สุจริตให้รายงานเลขาธิการ กพฐ. ทันที นอกจากนั้น เพื่อให้การเข้าสอบด าเนินไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้อย่าง
รัดกุมท่ีสุด ก่อนเข้าห้องสอบจึงได้ให้ผู้เข้าสอบถอดนาฬิกาข้อมือ เข็มขัด โทรศัพท์มือถือ ไอแพด และเครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิด โดยอนุญาตให้ผู้เข้าสอบน าบัตรประจ าตัวผู้สอบ ขึ้นตึกสอบเท่านั้น “สนามสอบทุกแห่งเข้มงวดเรื่องการทุจริต
ตั้งแต่ก่อนสอบ ระหว่างสอบและหลังสอบ โดยเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดสนามสอบเอง อีกท้ังผู้สมัคร
สอบทุกคนต้องฝากอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ที่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการน าเอาอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เข้าไปภายในห้องสอบ 
เพ่ือความยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อถือแก่สังคมทั้งในส่วนของ สพฐ. / สพท. และ   
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” 

 
6.  ช่วยกันเติมเต็มองค์ความรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ในเรื่องการเตรียม

ตัวสอบ O – Net  โดย สพฐ. ได้จัดท า VDO Pre – O – Net  ในวิชาต่าง ๆ  ตามท่ี สพฐ.ได้จัดส่งข้อสอบ Pre O-net 
ซึ่งเป็นข้อสอบที่ออกตามตัวชี้วัดที่ใช้ก าหนด Test Blueprint ของข้อสอบ O-net ปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้โรงเรียน
ได้ทดสอบและทบทวนความรู้นักเรียนชั้นป.6 ม.3,และม.6 ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดท า VTR อธิบายความรู้และวิธีคิดในการ
ท าข้อทดสอบ Pre O-net เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณาเขตพ้ืนที่ได้ดาวโหลดไฟล์ค าอธิบายดังกล่าวบันทึกลง
แผ่นCD เพ่ือแจกแก่สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง และก าชับให้สถานศึกษาน าแผ่น CD ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนานักเรียน ก่อนที่จะสอบ O-net โดยขอให้คุณครูพิจารณาใช้ CD ให้เหมาะสมกับความแตกต่างและความสามารถ
ในการเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จนเกิดความรู้ความเข้าใจทุกคนตามความต้องการ
และสนใจของนักเรียน สพฐ.ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการที่สถานศึกษาจะส าเนา CD ให้นักเรียนไปศึกษาด้วยตนเองเป็น
รายบุคคลทั้งที่สถานศึกษาและท่ีบ้าน ส าหรับโรงเรียนที่ใช้การเรียนระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สพฐ. 
ได้จัดส่ง CD นี้ ให้โรงเรียนวังไกลกังวลได้พิจารณาเผยแพร่ออกอากาศอีกทางหนึ่งด้วย 

7.   การคิดค านวณให้เก่ง  กระบวนการคิด ยกระดับการคิดค านวณด้านวิชาคณิตศาสตร์   
วัตถุประสงค์ 
1.  พัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับที่ต้องปรับปรุง 
2. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนทางด้านคณิตศาสตให้ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.  นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย คะแนน NT หรือ O-Net สูงขึ้น 

แนวทางการด าเนินงาน 
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1.  จัดท าคลิปการเรียนคณิตศาสตร์ ถ่ายทอดทางออนไลน์ทุกช่องทางของ สพฐ. เลือกเฉพาะเรื่องที่
ส าคัญและซบัซ้อน โดยครูวิทยากร/ครูเกษียณ/ครูประจ าการ/อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ ป. 1 – ม.6 

2. จัดท าแบบฝึก และเอกสารประกอบ พร้อมดาวน์โหลด 
3. เริ่มเผยแพร่ ตั้งแต่เดือนเมษายน  ปี 2561 เป็นต้นไป 

ส่วนรวม เห็นประโยชน์สุขส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ (3) “จิตอาสา” ซึ่งเป็นการ 
8. การบ้าน 

แนวทางการด าเนินการเรื่องการบ้าน 
1.  โรงเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครอบคลุมถึงการมอบการบ้านให้กับนักเรียน 
2. ครูที่สอนระดับเดียวกัน ต้องวางแผนร่วมกัน 
การมอบการบ้าน 
1.  ครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนบูรณาการร่วมกัน การบ้าน 1 ชิ้น ตอบโจทย์การเรียนรู้กลุ่ม

สาระใดบ้าง 
สิ่งที่โรงเรียนต้องค านึ่งถึง 
1.  ความเหมาะสมตามวัยผู้เรียน 
2. ปริมาณการบ้าน 
3. ระยะเวลาในการส่งการบ้าน 
4. ความประหยัดและคุ้มค่า 
5. เครื่องมือ/อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ท าการบ้าน 

เวลาที่เหมาะสมในการท าการบ้าน 
ป.1 – 3  ใช้เวลา 30 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
ป.4 – 6  ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง 
ม. 1 – 6  ใช้เวลา 1.30 ชัว่โมง ไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง 
ทั้งนี้ มอบหมายให้ ผอ.สพท.หารือฝ่ายปฏิบัติ หาแนวทางร่วมกันกับ ผู้อ านวยการโรงเรียน   

9.  โรงเรียนกินนอน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จากการที่นายกรัฐมนตรีต้องการให้มีโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจ า เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวผู้มี

รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ขณะนี้ ศธ. ก าลัง
จัดท าข้อมูลขั้นต้นร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณา
โรงเรียนและงบประมาณตั้งเป้าว่า 1 อ าเภอ ให้มีโรงเรียนประจ า ทั้งระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับ
มัธยมศึกษา 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 37 อ าเภอ ซึ่งรวมถึงโรงเรียนกินนอนของเอกชนด้วย โดยที่ไม่ใช่เป็นการสร้าง
โรงเรียนใหม่ แต่ให้เป็นลักษณะการปรับปรุงโรงเรียนเพ่ิมเติมในส่วนของผู้เรียนอาชีวะ เบื้องต้นจะจัดโครงการในระดับ 
ปวช. คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นโครงการนี้ภายในปีการศึกษา 2561 และถือเป็นของขวัญปีใหม่จาก
กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ด้วย“โครงการนี้ไม่ได้เปน็การเพิ่มงบประมาณมากมาย แต่พิจารณาจากโรงเรียนที่มี
ความพร้อม โดยจะปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้มีความพร้อมมากขึ้น เพื่อสามารถรับเด็กมาพักอยู่ประจ า
ได้ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีโรงเรียนลักษณะประจ าเพียง 2 แห่ง ที่ จ.นราธิวาส คือ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ” จะเปิดรับสมัครในวันที่  3 -31  
มกราคม  2561  รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  เพ่ือเป็นการมอบของขวัญให้กับนักเรียนใน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
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10.  จัด Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ 

                 รฐับาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายส าคัญท่ีจะปรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทุกโรงเรียนทั่ว
ประเทศสามารถใช้ Hi-speed Internet ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาถึงกว่า 10,000 แห่ง ที่ส ารวจพบว่าใช้บริการระบบอินเทอร์เน็ตซ้ าซ้อน ทั้งจากภาครัฐ (UniNet, เน็ต
ประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ (TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น หรือแม้สถานศึกษาบางแห่งจะใช้อินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการถึง 3-4 ราย แต่ก็ยังไม่
สามารถใช้บริการได้อย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ ท าให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาดการ
เชื่อมต่อกับการเรียนการสอนจากครูเก่งครูดีผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอีกด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จึง
มอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานส ารวจและรวบรวมข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Speed Test) 
ครอบคลุมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายที่สถานศึกษาใช้งานจริงในปัจจุบัน พร้อมให้ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา 
เลือกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในพ้ืนที่เพียง 1 ราย เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ช่วงปี
ใหม่ ปี 2561 เป็นต้นไป พร้อมก าหนดให้เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน จะต้องรู้ข้อมูลผู้ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่ของตนเอง และโรงเรียนสามารถใช้ของผู้ให้บริการรายใดได้บ้าง แนวทางเหล่านี้เพื่อต้องการ
เป้าหมายสูงสุดคือ “การให้โรงเรียนสามารถเลือกบริการที่ดีที่สุดได้เอง เมื่อโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดเองก็จะได้ใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามศักยภาพและรูปแบบที่ต้องการ” เกิดเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญท่ีจะช่วยลดความ
ซ้ าซ้อนส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ลดลง อีกท้ังยังเกิดการแข่งขันในเรื่องประสิทธิภาพระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในพ้ืนที่
นั้น ๆ อย่างเป็นธรรม โครงการ “Hi-Speed Internet” จึงมิเพียงเปิดโอกาสให้กบัเด็กได้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ดี 
ๆ ได้ฝึกคิดฝึกเขียนฝึกทักษะตามช่วงวัยอย่างเต็มศักยภาพ แต่ยังช่วยลดภาระของครูในพ้ืนที่ห่างไกล ท าให้ครูได้เรียนรู้
เทคนิควิธีการสอนจากครูเก่งครูที่ประสบความส าเร็จไปพร้อม ๆ กับนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลถึงคุณภาพการเรียนการ
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สอนที่จะเชื่อมโยงไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าของโรงเรียน/สถานศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลอย่างแน่นอน

 
 
 

 

11. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(รมว.ศธ.) เตรียมเปิดเว็บไซต์ 

www.tuifree.com รวมคลังข้อสอบนับหมื่นข้อ เปิดให้นร.ได้ติวออนไลน์กับติวเตอร์เก่งๆ เพ่ือเป็นการทบทวน

บทเรียน  โดยตั้งใจจะท าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียนทุกคน  
12.  ฝากให้เร่งสร้างความมีตัวตนของนักเรียนของนักเรียน  ตามสโลแกนที่ว่า  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน” 
13.   โครงการรินน้ าใจต้านภัยหนาว   

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการส ารวจจ านวนนักเรียนที่ประสบภัยหนาว พบว่า
มีนักเรียนจ านวน 276,000 คน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว โดย
อุณหภูมิต่ าสุดบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนในพ้ืนที่ประสบภัยหนาวดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการรินน้ าใจช่วยภัยหนาว สพฐ. โดยจะมอบผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ
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ทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนที่ประสบภัยหนาวในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการช่วยเหลือ
โรงเรียนที่ประสบภัยหนาว รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ 
ก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ขณะที่นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญ
เศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้กล่าวชื่นชม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนในสังกัด ที่มีความห่วงใยเด็กนักเรียนที่ประสบกับสภาวะอากาศหนาว ซึ่งจากการที่ สพฐ. รวมถึงหน่วยงานใน
สังกัด และภาคเอกชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินงานตามโครงการรินน้ าใจช่วยภัยหนาว สพฐ. โดยเริ่มจากโรงเรียนใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจะประสบภัยหนาวมากกว่าพ้ืนที่ภาคอ่ืนๆ นั้น จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนได้จ านวนหนึ่ง แม้จะไม่ครอบคลุมทั่วทั้งหมด แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะจะเป็นตัวอย่างใน
การร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และหวังว่าจะมีหน่วยงานอื่นได้น าไปเป็นแบบอย่างต่อไป 

แสดงออก แสดงพลังในสิ่งที่ถูกต้อง โดยไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ผิด ไม่ถูกกฎหมายบ้านเมืองนั่นเอง  โดยในภาคตะวันออกเฉียง
ใต้จะเดินทางไปมอบให้กับนักเรียนที่อยู่ในจังหวัดเลย  

 
 

14.  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  67  (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ จังหวัดขอนแก่น  
           ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ประธานการจัด
งาน กล่าวว่า การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 มีจุดประสงค์เพ่ือให้ครูและ
นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่ส าคัญที่สุดคือทักษะการ
เรียนรู้ (Learning Skills) ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กในศตวรรษท่ี 21 มีความรู้
ความสามารถและทักษะที่จ าเป็น เป็นการเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกซ่ึงความสามารถของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ภายใต้แนวคิด “เชิดชู ศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่น
ศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ Thailand 4.0” ซึ่งในงานจะได้พบกับความสามารถของเด็กนักเรียน ทั้งเด็กปกติ 
และเด็กพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 76 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากกิจกรรมการแข่งขัน 674 
กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 124,013 คน โดยจังหวัดขอนแก่น ได้กระจายสถานที่จัดการแข่งขันออกไปใน
หลายๆ อ าเภอ ในทุกมุมเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองขอนแก่น โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
สามารถเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามก าหนดเวลา สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดงานกับทุกภาคส่วน 
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